
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน 
ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร 

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ซึ่งได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

จำนวน 80,000 บาท 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร   
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่

------------------------------ 
ผู้มาประชุม  

(1)  นางสุพิศ เถียรทิม  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร    
(2)  นายทินน์ สมณะ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1 
(3)  นายโชคชัย อินยา  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2    
(4)  น.ส.นวลละมัย ใจแก้วทิ ผู้แทนศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย 
(5)  นางเพชรา ธิธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 
(6)  นายกฤษณะ ปารมี  สมาชิกสภาเทศบาล 
(7)  นางจุฑาทิพย์ วงค์หาญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
(8)  นายทรัพย์ สมณะ  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร / หมู่ที่ 8 
(9)  นางวันเพ็ญ สุรินต๊ะ  ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 
(10) ดต.สมยศ มโนแสน  ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 
(11) นางปริศนา ปักษิณ  ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 
(12) นางบุญสวย อุประสิทธิ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 
(13) นายอุไร วงค์เดือน  ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 
(14) นางจิดาภา ธิดี   ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 
(15) นางพิสมร บุญทา  ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13 
(16) นายภูธร นิ่มนวล  นักพัฒนาชุมชน 
(17) น.ส.ศุภนุช มารศรี เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
     (1) นายสงัด โปธา   ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10  
     (2) นางสุบิน โกสุม  ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7  

       (3) นางวันเพ็ญ  บุญเรือง  ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8  
     (4) นางณีรชาวรรณ ตรงแสนปัญญา ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 

      (5) นางมณฑา ชุ่มใจ   ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
      นางสุพิศ เถียรทิม ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระท่ี 1. เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อรองรับ
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ การติดตั้งผนังกระจก-อลูมิเนียม เพดาน แอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุม เวที เครื่องเสียง 
เป็นต้น 

1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ (ศึกษาดูงานจังหวัดน่าน) ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 
160,500 บาท คาดว่าทราบผลประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566  



  1.3 การขอสนับสนุนงบประมาณการสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนอง
หาร” (ศพอส.ทต.หนองหาร) ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ จำนวน 1,000,000 บาท โดยใช้พื้นที่ประปาบ้านดอยน้อย หมู่ที่ 13 ก่อสร้างเป็นอาคารโดมอเนกประสงค์  
(ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 15 เมตร) สำนักงาน (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร) และห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง               
เพ่ือใช้เป็นกิจการของ ศพอส.ทต.หนองหาร และสาธารณะประโยชน์ของชุมชน คาดว่าทราบผลประมาณ 1 – 2 ปี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 2.    เรื่อง รับรองการรายงานประชุมครั้งที่ 1/ 2566 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

วาระท่ี 3.     เรื่อง เพื่อพิจารณา 

นายโชคชัย อินยา เสนอที่ประชุมว่า 
3.1 ปรับปรุงชื่อองค์กรเดิม “คณะกรรมการและคณะทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร” เป็น 

“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหาร” (ศพอส.ทต.หนองหาร)  เพื่อให้สอดคล้อง
แนวทางของกรมกิจการผู้สูงอายุ และรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

นายภูธร นิ่มนวล เสนอที่ประชุมว่า 
3.2 การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะทำงาน เพื่อให้การ

ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีความคล่องตัว  เห็นควรเสนอให้มีจำนวนกรรมการที่กระชับมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  ที่ปรึกษา  
       (1) ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร     ที่ปรึกษา 
       (2) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร    ที่ปรึกษา 
      (3) กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน     ที่ปรึกษา 
          (4) หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสขุภาพชุมชนตำบลหนองหาร   ที่ปรึกษา 
      (5) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันทราย 
            อำเภอสันทราย (สกร.อ.สันทราย) ที่ได้รับมอบหมาย  ที่ปรึกษา   
มีหน้าที่ : ให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกและสนับสนุนกิจกรรมของ ศพอส.ทต.หนองหาร 
     กรรมการ 

(1) นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร     ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร    รองประธานกรรมการ 
(3) ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร   รองประธานกรรมการ 
(4) ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1     กรรมการ 
(5) ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1     กรรมการ 
(6) ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7    กรรมการ 
(7) ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7     กรรมการ 
(7) ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8     กรรมการ 
(8) ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8    กรรมการ 
(9) ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10     กรรมการ 
(10) ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10     กรรมการ 



(11) ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13     กรรมการ 
(12) ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13     กรรมการ 
(13) นักพัฒนาชุมชน       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ : บริหารจัดการ ดำเนินกิจกรรม และพัฒนา ศพอส.ทต.หนองหาร  
คณะทำงานสนับสนุน  

         (1) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(2) ผู้อำนวยการกองช่าง 
(3) ผู้อำนวยการกองคลัง 
(4) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
(5) งานสวัสดิการสังคม 
(6) งานการศึกษา 
(7) งานบริหารงานสาธารณสุข 

มีหน้าที่  : สนับสนุนการดำเนินงาน และงานธุรการของ ศพอส.ทต.หนองหาร 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 3.3 การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 เห็นควรแก้ไข
เพ่ิมเติมประเด็นดังต่อไปนี้ 
   นางบุญสวย อุประสิทธิ์  เสนอให้แก้ไขชื่อโรงเรียนต่อท่ีประชุมว่า 

(1) ชื่อโรงเรียน “โรงเรียน สูงวัย สดใส สร้างสุข” 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

  นายทินน์ สมณะ  เสนอท่ีประชุมว่า 
     (2) การแต่งตัวสวมเสื้อนักเรียน เสื้อโปโลคอปกใช้สีประจำเทศบาลคือ สีฟ้าและชมพู โดยนางสุพิศ 

เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เป็นผู้สนับสนุนบประมาณตามจำนวนนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ประจำ โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งที่เข้าร่วมในรอบปีงบประมาณ 2566 และการเข้าร่วมกิจกรรมในงวดเดือนตุลาคม 
และพฤศจิกายน 2566 อีกครั้ง  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

   นายทรัพย์ สมณะ เสนอที่ประชุมว่า 
   (3) สถานที่ดำเนินการ ใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัญจร หมุนเวียนไปแต่ละหมู่บ้าน โดยทุกหมู่บ้านได้

แจ้งในที่ประชุมว่ามีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรในการจัดเตรียมสถานที่ก่อนและหลังจัดกิจกรรม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

  นางปริศนา ปักษิณ  เสนอที่ประชุมว่า 
     (4) ประกาศนียบัตร ควรมีการเชิดชูบทบาทผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

น.ส.นวลละมัย ใจแก้วทิ เสนอที่ประชุมว่า 
     (5) ตราสัญญาลักษณ์ของโรงเรียนฯ ควรจัดให้มีโดยมอบหมายให้กรรมการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 



3.4 ปัญหาและอุปสรรค ปีงบประมาณ 2566 และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567  
นายกฤษณะ ปารม ีเสนอที่ประชุมว่า 
       (1) ปัญหาการเดินทาง เนื่องจากผู้สูงอายุเดินทางมาเองมีความไม่ปลอดภัยในขับขี่ยานพาหนะและการใช้
รถใช้ถนนบริเวณทางข้ามต่างๆ ซึ่งผู้สูงอายุบางหมู่บ้านขอความร่วมมือจากผู้นำในหมู่บ้านมักจะประสบปัญหาใน
การบริการรับ-ส่ง ไม่สะดวกอยู่บ่อยครั้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุในบางหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมน้อย 

             แนวทางแก้ไข เห็นควรจัดให้มีการจ้างเหมารถรับ-ส่ง หมู่บ้านละ 1 คัน หากหมู่บ้านใดมีจำนวน
นักเรียนน้อยให้รถแบ่งไปรับส่งหมู่บ้านข้างเคียงที่มีจำนวนนักเรียนมาก 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

นายทรัพย์ สมณะ เสนอที่ประชุมว่า 
         (2) ปัญหาการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุรายใหม่ ทำให้ผู้สูงอายุ
บางส่วนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารและประโยชน์ที่จะได้รับจึงควรมีวิธีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
    แนวทางแก้ไข เห็นควรให้สอดแทรกในการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน เช่น เสียงตามสาย ประชุม
หมู่บ้าน หรือการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

นางพิสมร บุญทา เสนอที่ประชุมว่า 
        (3) จำนวนนักเรียน กำหนดหมู่บ้านละ 10 คน แต่พบว่าบางหมู่บ้านมีข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรม  
   แนวทางแก้ไข เห็นควรปรับเกลี่ยจำนวนนักเรียนตามความสมัครใจ แต่รวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 50 คน  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   

วาระท่ี 4.     เรื่อง อ่ืนๆ 

  นางสุพิศ เถียรทิม ประธานฯ สอบถามประเด็นอื่นเพื่อพิจารณา เมื่อในที่ประชุมไม่มีเสนอประเด็นเพิ่มเติมจึง
กล่าวปิดประชุม และขอบคุณในการเข้าร่วมและให้เดินทางกลับโดยสวัดิภาพ 
 

        จบการประชุมเวลา 12..00 น. 
 
 
 
 
 


